

**NGÀNH TÒA ÁN**

**Thực hiện tốt các phong trào thi đua**

*Những năm qua, Tòa án nhân dân tỉnh không ngừng đổi mới, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy sự sáng tạo của mỗi tập thể, cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, nâng cao chất lượng công tác xét xử, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.*

Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Chánh án Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh cho biết: Xác định công tác thi đua - khen thưởng có ý nghĩa quan trọng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, hàng năm, TAND tỉnh đều phát động các phong trào thi đua phù hợp với chủ đề thi đua của TAND tối cao và Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh. Trong đó, đã triển khai các phong trào thi đua như "Nâng cao hiệu quả toàn diện các mặt công tác, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu thi đua", "Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư", "Quyết tâm xây dựng ngành Tòa án trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công cuộc cải cách tư pháp", "Cán bộ, công chức TAND tỉnh nâng cao sức khỏe, rèn luyện đạo đức, hoàn thành nhiệm vụ, bảo vệ công lý"... Bên cạnh các phong trào thi đua thường xuyên, TAND tỉnh đã quan tâm và triển khai thực hiện nghiêm túc các đợt thi đua ngắn ngày gắn với các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước và



Hội thao chào mừng ngày truyền thống ngành Tòa án.

của ngành như kỷ niệm ngày thành lập Đảng, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngày truyền thống ngành Tòa án...

Đồng chí Nguyễn Thị Linh Nga, Chánh án TAND thành phố Thái Bình cho biết: Hưởng ứng các phong trào thi đua do TAND tỉnh phát động, hàng năm, 100% cán bộ, công chức TAND thành phố đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến"; các tập thể đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc". Tại TAND thành phố, công tác thi đua được thực hiện nên nếp,

**Chung sức vì sự nghiệp nhân đạo**

*Hon 6 năm qua, Đội tình nguyện viên chữ thập đỏ huyện Vũ Thư không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, trở thành 1 trong 8 đội tình nguyện viên chữ thập đỏ cấp huyện tiêu biểu, góp phần tích cực vào sự nghiệp nhân đạo.*

Được thành lập năm 2013, ban đầu, Đội tình nguyện viên (TNV) chữ thập đỏ huyện Vũ Thư chỉ có 20 thành viên. Sau hơn 6 năm hoạt động tích cực, đến nay, số lượng TNV đã tăng lên hơn 200 người, đến từ các địa phương trong và ngoài huyện. Ông Ngô Xuân Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư cho biết: Với mục đích mang lại lợi ích cho người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các hoạt động của Đội TNV chữ thập đỏ huyện Vũ Thư đều xuất phát từ tấm lòng thương yêu giữa con người với con người, không vì bất cứ lợi ích vật chất nào. Đội chủ yếu hoạt động theo nhóm. Tùy theo thể mạnh, năng lực và công việc của từng nhóm, với cương vị là lãnh đạo Hội, tôi sẽ phân công, điều phối cho phù hợp. Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, những năm qua, vai trò của Đội TNV chữ thập đỏ huyện Vũ Thư ngày càng được khẳng định. Đội đã tổ chức được hàng nghìn hoạt động nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ những trường hợp bị tai nạn, khuyết tật, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt,



Tình nguyện viên chữ thập đỏ huyện Vũ Thư trao tặng gạo cho người nghèo.

các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tiêu biểu như việc thực hiện cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi

cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, Đội đã phối hợp với hội chữ

thập đỏ các xã, thị trấn đi khảo sát và chọn ra 37 địa chỉ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để trợ cấp gạo và thiết thực và hiệu quả; trong đó đã đề ra các giải pháp để thực hiện trong công tác xét xử như: xây dựng kế hoạch làm việc khoa học và cải tiến trong công tác giao án đối với từng thẩm phán và công việc của từng thư ký; đổi mới cách thức nghiên cứu hồ sơ và nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa; áp dụng khoa

học công nghệ trong công tác soạn thảo biên bản; tin học hóa hệ thống sổ sách thụ lý các loại án; ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách hành chính tư pháp trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và thụ lý đơn thư khởi kiện... Nhờ đó đã tạo động lực giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Năm 2018, TAND thành phố được TAND tối cao tặng cờ "Đơn vị thi đua xuất sắc" dẫn đầu TAND hai cấp tỉnh Thái Bình. Với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, các vụ án được giải quyết kịp thời, đúng luật, không để xảy ra tình trạng oan sai, lợi người, lạt tội. Trong năm 2018 và 4 tháng đầu năm 2019, TAND hai cấp tỉnh Thái Bình đã giải quyết gần 6.500 vụ việc, đạt tỷ lệ 95%. Qua xét xử các vụ án cho thấy tính chất, mức độ phạm tội của các bị cáo rất phức tạp, nhiều vụ án thủ phạm rất mạnh dạn, để lại dư luận xấu trong nhân dân; nhiều vụ án kinh tế, hôn nhân - gia đình quan hệ của các đương sự rất phức tạp... Tuy nhiên, với nỗ lực của toàn ngành, công tác xét xử và các mặt công tác khác đã được thực hiện tốt, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Chất lượng xét xử của TAND hai cấp tỉnh càng được nâng cao, tỷ lệ giải quyết các loại án đều đạt và vượt chỉ tiêu do TAND tối cao quy định; không có án quá hạn do lỗi chủ quan của thẩm phán, không kết án oan hoặc bỏ tội phạm; thực hiện tốt công tác hòa giải trong giải quyết án dân sự, đối thoại trong giải quyết án hành chính... Bên cạnh đó, các công tác như kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án, tiếp dân, giải quyết đơn thư, hội thẩm nhân dân, tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng và văn phòng thường xuyên được quan tâm thực hiện và đạt kết quả tốt. Các vụ việc dân sự, hôn nhân - gia đình, lao động, hành chính, kinh doanh thương mại được giải quyết bảo đảm kịp thời, đúng pháp luật... Với những thành tích đạt được, năm 2018, TAND hai cấp tỉnh Thái Bình được nhận cờ thi đua của TAND tối cao và UBND tỉnh; 2 tập thể, 169 cá nhân được công nhận là lao động tiên tiến... Phất huy kết quả đạt được, thời gian tới, cán bộ, công chức, nhân viên TAND hai cấp tỉnh Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, qua đó đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án đã thụ lý; nâng cao chất lượng giải quyết án, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; thực hiện tốt công tác thi hành án hình sự; tăng cường công tác kiểm tra nghiệp vụ để phát hiện và uốn nắn kịp thời các sai sót trong công tác chuyên môn; tiếp tục đổi mới, cải cách thủ tục hành chính - tư pháp nhằm bảo đảm công khai, minh bạch trong các hoạt động... **NGUYỄN TÙNG**

**Mở đợt cao điểm xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn**

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông đã mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vi phạm quy định về nồng độ cồn và các chất kích thích trên địa bàn thành phố Thái Bình.



Lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện.

Đợt cao điểm được thực hiện từ ngày 15/5 đến ngày 20/12/2019. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức kiểm tra tại các tuyến giao thông trên địa bàn thành phố. Sau một tuần ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã phát hiện, tiến hành lập biên bản vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với 12 trường hợp lái xe ô tô. Thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức của người tham gia giao thông với chủ đề "Đã uống rượu, bia - không lái xe"; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển xe cơ giới vi phạm quy định về nồng độ cồn và các chất kích thích. **VŨ TIẾN**

**VŨ THƯ Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH**

Chiều ngày 24/5, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị triển khai thực hiện Thông tư số 01/2019/TT-BLĐTBXH ngày 2/1/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện xác định dạng tật, mức độ khuyết tật và rà soát đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội tại cộng đồng. Tại hội nghị, lãnh đạo đảng ủy, UBND và cán bộ chuyên môn các xã, thị trấn được giới thiệu những nội dung cơ bản, nhấn mạnh một số điểm mới của Thông tư số 01 về thực hiện xác định dạng tật, mức độ khuyết tật và rà soát đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội tại cộng đồng; hướng dẫn phương pháp xác định dạng tật và mức độ khuyết tật, đặc biệt nhấn mạnh một số điểm lưu ý trong xác định dạng tật và mức độ khuyết tật cho trẻ em... Ngoài ra, các đại biểu được hướng dẫn các nội dung cụ thể, quy trình tổ chức thực hiện, cách thức kê khai hồ sơ, biểu mẫu liên quan nhằm triển khai rà soát đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội tại cộng đồng theo đúng các bước của Hướng dẫn số 05/HĐ-SLĐTBXH của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về rà soát đối tượng đang hưởng chính sách bảo trợ xã hội tại địa phương bảo đảm đầy đủ, chính xác, làm cơ sở cho các cấp, các ngành hoạch định các kế hoạch, phương án phúc lợi cụ thể, hợp lý hơn. **QUYNH LƯU**

**Chú trọng an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể khu công nghiệp**

Cùng với việc thành lập các khu công nghiệp (KCN), cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh, nhiều bếp ăn tập thể phục vụ người lao động cũng ra đời. Do phục vụ ăn uống cùng lúc cho hàng trăm người nên việc bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) bếp ăn tập thể tại các KCN, CCN có vai trò đặc biệt quan trọng. Để bảo đảm ATTP bếp ăn tập thể tại các doanh nghiệp (DN) thuộc các KCN, CCN, tránh xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, thời gian qua, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực công tác quản lý, trong đó có việc tổ chức các đợt kiểm tra chuyên ngành các bếp ăn tập thể. Thực hiện kế hoạch

kiểm tra năm 2019, từ đầu năm đến nay, Chi cục đã phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh và các địa phương tiến hành kiểm tra 41 bếp ăn tập thể tại các KCN: Nguyễn Đức Cảnh, Phúc Khánh, Tiến Hải, Gia Lễ, Sông Trà và một số CCN trên địa bàn tỉnh. Theo ông Phạm Nam Thái, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm: Để bảo đảm ATTP bếp ăn tập thể tại các KCN, CCN, Chi cục đã tăng cường công tác truyền thông, tập huấn kiến thức ATTP cho chủ DN và người trực tiếp chế biến, phục vụ; tăng cường công tác rà soát, cấp phép. Bên cạnh đó, việc thanh tra, kiểm tra cũng được chú trọng nhằm bảo đảm các DN thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm ATTP,

phòng tránh ngộ độc thực phẩm xảy ra. Theo đó, các bếp ăn, nhà ăn tập thể cần được xây dựng theo đúng quy định, sạch sẽ, thoáng mát. Bếp ăn cần được bố trí theo nguyên tắc một chiều; dụng cụ, trang thiết bị bảo đảm an toàn, tránh gây thời nhiễm các chất độc vào thực phẩm. Bếp trưởng và những người trực tiếp chế biến, phục vụ tại bếp ăn tập thể phải được khám sức khỏe định kỳ, được tham gia tập huấn và được cấp giấy xác nhận kiến thức ATTP. Ngoài bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, các DN cần phải ký kết hợp đồng cung cấp nguyên liệu với các cơ sở đủ điều kiện nhằm bảo đảm nguyên liệu nhập vào từ nguồn gốc xuất xứ. Có sổ theo dõi chế

độ kiểm thực ba bước, đặc biệt lưu ý công đoạn lưu mẫu thực phẩm đúng quy định. Đối với người trực tiếp nấu nướng, phục vụ cần phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện về thực hành vệ sinh cá nhân như mặc bảo hộ lao động, mang găng tay dùng một lần khi chia thức ăn, rửa tay bằng xà phòng trước khi tiếp xúc với thực phẩm, không để móng tay dài, không đeo đồ trang sức... Quá trình kiểm tra cho thấy, việc tổ chức các bữa ăn tập thể ở các KCN, CCN khá đa dạng. Có bếp hàng ngày phục vụ vài nghìn suất, có bếp chỉ phục vụ vài chục suất ăn. Có nơi tổ chức nấu ăn tại chỗ song có DN ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn... Cùng với đó, việc cung ứng thực phẩm cũng được thực hiện với nhiều hình thức. Có bếp ký hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn... Tuy nhiên, qua kiểm tra cho

thấy vẫn còn những DN chưa thực sự chú trọng bảo đảm ATTP bếp ăn tập thể như chưa ký cam kết bảo đảm ATTP; sử dụng bếp ăn không được thiết kế và tổ chức theo nguyên tắc một chiều; không bảo đảm các điều kiện vệ sinh môi trường, nơi chế biến, nấu ăn; không lưu mẫu thức ăn; thực phẩm còn mua, thu gom tùy tiện ngoài chợ... Đối với những đơn vị này, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đã nhắc

nhỏ và hướng dẫn hoàn thiện, hạn chế thời gian kiểm tra lại. Đối với những đơn vị cố tình không chấp hành, Chi cục sẽ xử phạt, đình chỉ hoạt động theo quy định. Bếp ăn tập thể là nơi nấu nướng, cung cấp suất ăn cho một tập thể đông người. Bởi liên quan trực tiếp tới sức khỏe của nhiều người một lúc nên bếp ăn tập thể cần phải thực hiện nghiêm ngặt các quy định về ATTP. Ngoài sự chú trọng phối hợp



Cán bộ đoàn kiểm tra phòng vệ tại chỗ nhân viên nhà bếp về kiến thức bảo đảm an toàn thực phẩm.